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PHỤ LỤC 2  
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP  
   POSCO YAMATO VINA 

 

BÀI PHÁT BIỂU ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI PHIÊN THAM VẤN CÔNG KHAI 

(Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với  
thép hình chữ H nhập khẩu từ Malaysia – AD12) 

Ngày 05 Tháng 04 Năm 2021 

I am Kim Yun Ho – Deputy Director of the Section Steel Domestic and Export 
Sales Division. 

Tôi là Kim Yun Ho – Phó trưởng khối bộ phận kinh doanh thép hình trong nước và 
xuất khẩu.  

Firstly, I would like to send our sincere thanks to the Ministry of Industry and Trade 
and the Trade Remedies Authority for considering our application for anti-dumping 
measures, as well as for giving us this opportunity to express our views in this public 
consultation.  

Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Bộ Công Thương và Cục Phòng vệ thương 
mại đã xem xét yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá của Posco 
Yamato Vina, cũng như cho Công ty chúng tôi cơ hội trình bày ý kiến qua buổi tham 
vấn công khai này. 

Because my Vietnamese is not very fluent, to save time for the consultation, the detail 
presentation of our Company will be made by Mr. Bui Anh Son. 

Do tiếng Việt của tôi không được tốt, nên để tiết kiệm thời gian cho buổi tham vấn, 
phần trình bày chi tiết của Công ty sẽ được trình bày bởi ông Bùi Anh Sơn. 

Tôi là Bùi Anh Sơn, Phó giám đốc phòng Kinh doanh thép hình, thay mặt cho ông 
Kim Yun Ho và Công ty Posco Yamato Vina, chúng tôi xin trình bày ngắn gọn các 
đặc điểm của thị trường thép hình chữ H tại Việt Nam và tình trạng thiệt hại của 
doanh nghiệp do hàng nhập khẩu bán phá giá trong giai đoạn điều tra. 
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Thép hình chữ H là một trong những vật liệu thép quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế của Việt Nam vì nó chủ yếu được sử dụng để xây dựng các công trình xã hội, 
tòa nhà dân dụng, cầu và tàu điện ngầm. Trước khi Posco Yamato Vina đầu tư vào 
thị trường Việt Nam, mặc dù nhu cầu về thép chữ H liên tục tăng do thị trường được 
mở rộng vốn và phát triển mạnh mẽ nhưng không có nhà máy nào có thể sản xuất 
được, vì vậy thị trường thép chữ H phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu 100% 

Vào tháng 4/2015, khi công ty hoàn thành xây dựng nhà máy thép với công suất lên 
đến 1 triệu tấn mỗi năm, kể từ thời điểm bắt đầu sản xuất, công ty đã phải đối mặt 
với nguy cơ phá sản ngay cả khi chưa kịp bình thường hóa hoạt động kinh doanh do 
tích lũy các khoản lỗ lớn của hoạt động nhập khẩu thép chữ H giá rẻ Trung Quốc. 
Tuy nhiên, sau quyết định của Bộ Công Thương về việc áp thuế chống bán phá giá 
hàng nhập khẩu xuất xứ Trung Quốc vào năm 2017, lượng hàng nhập khẩu bán phá 
giá từ Trung Quốc giảm mạnh. Từ đó sản lượng bán hàng trong nước tăng lên, hiệu 
quả hoạt động của nhà máy bắt đầu được cải thiện. 

Chúng ta cũng biết rằng, kể từ khi các nước có lượng thép nhập khẩu lớn, ví dụ như 
Châu Âu, Hàn Quốc và các nước khác thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại 
như áp thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ và các biện pháp phòng vệ khác đối với 
hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, thì một Nhà máy thép Liên hợp với nguồn vốn của 
Trung Quốc đã được thành lập tại Malaysia với công suất là 3,5 triệu tấn/năm, đó 
chính là nhà máy của Alliance Steel. Nhà máy này với công suất sản xuất thép chữ 
H 700.000 tấn/năm đã bắt đầu đi vào hoạt động chính thức. Như chúng tôi được biết, 
nhu cầu nội địa ở Malaysia ở mức thấp và có hơn 50% sản lượng được xuất khẩu ra 
nước ngoài. Từ tháng 12/2018, Alliance bắt đầu bán phá giá và xuất khẩu thép hình 
chữ H có chất lượng không ổn định với giá thấp hơn đáng kể so với giá bán trong 
nước. Điều này lý giải vì sao trước kỳ POI-1, gần như không có thép hình chữ H 
nhập khẩu từ Malaysia vào Việt Nam, nhưng sau đó đã tăng đột biến lên mức gần 65 
ngàn tấn vào kỳ POI.   

Khi chúng tôi cung cấp các sản phẩm thép hình chữ H ra thị trường nội địa, chúng 
tôi đã buộc phải giảm giá xuống tương đương với giá nhập khẩu từ Malaysia để đáp 
ứng yêu cầu trong nước. Vì giá bán thấp, càng bán giá càng giảm khiến cho công ty 
chúng tôi không thể bình thường hóa được hoạt động. 

Vì vậy, mặc dù được đầu tư rất lớn để hàng sản xuất trong nội địa thay thế hàng nhập 
khẩu tại thị trường Việt Nam, nhưng công ty chúng tôi vẫn không thể bán được do 
hàng nhập khẩu bán phá giá từ Malaysia.  
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Để tồn tại trong môi trường kinh doanh khó khăn như vậy, vào tháng 12 năm 2019 
công ty đã được rót thêm vốn đầu tư 540 triệu đô la Mỹ từ Tập đoàn POSCO Hàn 
Quốc và Tập đoàn YAMATO Nhật Bản để tái cơ cấu lại việc kinh doanh thép thanh 
và tập trung vào thép hình chữ H, cũng như đã đổi tên thành công ty POSCO 
YAMATO VINA. Ngoài ra, chúng tôi đang cố gắng cải thiện tình hình thông qua 
việc cắt giảm tối đa chi phí, nhưng nếu chúng tôi tiếp tục bị bán phá giá từ Malaysia 
như những năm vừa qua, chúng tôi e rằng mình không thể chống chọi được nữa và 
nếu không có biện pháp chống bán phá giá, công ty rất khó có thể duy trì hoạt động. 

Chúng tôi mong rằng Bộ Công Thương và Cục PVTM có kết luận khách quan, đúng 
pháp luật để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong một môi trường công bằng, lành 
mạnh, tiếp tục phát triển và đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam. 

Xin chân thành cảm ơn. 


